



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับประจำวันที ๑๓ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า B๑๓ มูลค่าข่าว ๑๓๘,๐๑๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## กสอ.เร่งปั้นบุคลากรแฟชั่นรับมือแข่งเดือด

**โพสต์ทูเดย์** > กสอ.เร่งปั้นนักออกแบบ  
ซีเนียร์ในอุตสาหกรรมแฟชั่นแข่งดุ

นายโสภณ ผลประสิทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่นต้องแบกรับกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น จากค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำที่สูงขึ้น รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจและผู้บริโภค ส่งผลให้แฟชั่นต้องแข่งขันทางด้านราคาอย่างเข้มข้นมากขึ้น ประกอบกับการขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ ทำให้อุตสาหกรรมแฟชั่นไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร

ทั้งนี้ กสอ. โดยสำนักพัฒนาอุตสาหกรรม รายสาขา (สพข.) ร่วมกับศูนย์



โสภณ ผลประสิทธิ์

บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัด “โครงการแสดงผลงานนักออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่น” เป็นครั้งแรก ถือเป็นโครงการต่อยอดจาก “โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบและผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมแฟชั่น (Fashion

Design Workshop)”

โครงการดังกล่าวเป็นการเฟ้นหาผู้ประกอบการและนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่นรุ่นใหม่มาประดับวงการ โดยหวังพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการออกแบบของผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม 250 คน โดยใช้งบประมาณกว่า 2 ล้านบาท

“อุตสาหกรรมแฟชั่นของไทยต้องปรับตัวและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของบุคลากรในด้านการออกแบบให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น สะดุดตา แตกต่าง ทันสมัย และน่าสนใจสำหรับผู้บริโภคยุคใหม่” นายโสภณ กล่าว

ปัจจุบันอุตสาหกรรมแฟชั่น หากรวมถึงผลิตภัณฑ์ประเภทอัญมณีและเครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย มีมูลค่าการส่งออกในช่วง ม.ค.-ก.ค. 2556 กว่า 2 แสนล้านบาท

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2367-8181, 8190 หรือเข้าไปที่ [www.dip.go.th](http://www.dip.go.th) ■